

KẾ HOẠCH
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND xã Vĩnh Hòa về Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn xã với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, MỤC TIÊU

1. Mục đích:

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) để ứng phó kịp thời đối với các loại thiên tai, an toàn về người và tài sản, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (*chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ*) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến người dân.

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu:

Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trong các tình huống thiên tai.

Các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc 07 nguyên tắc cơ bản được quy định trong Luật phòng chống thiên tai, trong đó chú trọng nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; nguyên tắc thực hiện triệt để phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc “Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai”.

Người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, cơ quan chức năng; đồng thời chủ động, nâng cao ý thức tự giác tham gia cùng chính quyền, ban - ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên

tai gây ra.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THIÊN TAI TRONG NĂM 2024

1 Đặc điểm tình hình

- Vị trí, địa lý:

Xã Vĩnh Hòa là địa bàn gò đồi phía đông của huyện Vĩnh Linh.

Phía Đông: Giáp xã Kim Thạch, xã Hiền Thành.

Phía Tây: Giáp Thị trấn Hồ Xá

Phía Nam: xã Vĩnh Lâm, Hiền Thành

Phía Bắc: Giáp xã Trung Nam.

Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.504,73 ha

- Về thời tiết:

Mùa hè xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 8 và chịu ảnh hưởng trực tiếp của nắng nóng và gió Tây Nam.

Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau – Thường có gió mùa Đông Bắc từ biển và chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại. Đây là giai đoạn thường hay xảy ra bão áp thấp nhiệt đới, gió lốc, mưa rét kéo dài và các hiện tượng thiên nhiên khác gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của tập thể và nhân dân

2. Nhận định sơ bộ tình hình thời tiết trong năm 2024

Theo Dự báo của Tổng cục khí tượng thủy văn Trung ương, trong năm 2024, biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan, khiến thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là mưa, bão, lũ, ngập lụt.. dự báo nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn (so với trung bình nhiều năm) trong tháng 7-8/2024. Từ tháng Sáu đến hết năm 2024 có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5-7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung từ tháng 9-11/2024.

III. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

1. Hệ thống chỉ huy PCTT và TKCN

Ban chỉ huy PCTT và TKCN, Đội xung kích phòng chống thiên tai xã Vĩnh Hòa được kiện toàn luôn duy trì hoạt động. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện một cách tích cực. Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Phó chủ tịch UBND làm Phó Trưởng ban thường trực; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã và Trưởng Công an xã làm Phó trưởng ban; các thành viên Ban Chỉ huy là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị trên địa bàn xã.

2. Phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ PCTT

Các loại máy cắt bê tông, máy đục bê tông, cưa máy, máy bơm nước, máy phát điện; phao, xe, máy các loại; vật tư, trang thiết bị, phương tiện của xã; vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn.

3. Thông tin, truyền thông trong PCTT.

Truyền tin về công tác chỉ đạo, chỉ huy: UBND xã và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, các ban, ngành liên quan và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền về nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai đến cộng đồng và người dân.

4. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn

Lực lượng Dân quân tự vệ, đội xung kích phòng chống thiên tai là lực lượng chủ lực trong công tác phòng chống, ứng phó, sơ tán, giúp dân chằng chống nhà cửa, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục bước đầu sau thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng khi có lệnh, chủ động ứng cứu trên từng thôn, nhất là các thôn trọng điểm do ảnh hưởng của thiên tai. Là một lực lượng có đầy nhiệt huyết nếu được trang bị về phương tiện, điều kiện làm việc đầy đủ, sẽ góp phần đáng kể giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

Lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công chức địa chính - xây dựng, Công chức văn phòng - thống kê, Công chức văn hóa - xã hội, Y tế cấp xã và cán bộ thôn. Đội xung kích PCTT cấp xã là lực lượng thường trực, thực hiện các nhiệm vụ PCTT và TKCN theo sự phân công của Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã.

Tổ xung kích PCTT&TKCN ở thôn từ 10-12 đ/c do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng, các đồng chí còn lại tham gia thành viên tổ xung kích (*bao gồm lực lượng dân quân thôn, thành viên chữ thập đỏ, Y tế thôn, Bí thư chi bộ, thôn phó- công an viên, trưởng các ban ngành đoàn thể...*)

IV. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu (trước thiên tai):

Gia cố, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới các công trình PCTT, công trình dân sinh, kiên cố hóa các công trình công cộng làm nơi tránh bão cho nhân dân. Kiểm tra hệ thống thoát nước, hồ đập, nạo vét, khơi thông cống rãnh.

Kiểm đếm, thống kê các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác PCTT, TKCN, mua mới hoặc đề xuất cấp trên trang bị thêm các thiết bị cần thiết, như máy phát điện, dây cứu hộ, máy cưa...

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là một trong những giải pháp tích cực phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Cung cấp bộ máy điều hành PCTT và TKCN và đội xung kích PCTT và TKCN để chủ động triển khai hoạt động phòng ngừa, ứng phó.

Bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ cho cán bộ trực tiếp làm công tác PCTT và TKCN; Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các loại phương tiện TKCN; Bảo dưỡng vật tư thiết bị, vận hành phương tiện để chủ động ứng phó bão lũ; lập kế hoạch trang bị, bổ sung phương tiện, vật tư thiết bị. Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực của các cấp chính quyền và các ngành để tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả công tác PCTT và TKCN.

Bảo đảm thông tin liên lạc trong công tác chỉ huy, điều hành phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Các thôn xây dựng phương án di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn (cụ thể đến từng hộ dân).

2. Giai đoạn ứng phó (trong thiên tai)

2.1 Về công tác di dời dân:

Căn cứ vào diễn biến của lũ, bão, với nguồn lực của địa phương, UBND xã triển khai thực hiện: Kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ di dời dân ở vùng nguy hiểm đến nơi tránh, trú an toàn.

2.2 Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp:

Văn hóa - Thông tin sử dụng hệ thống truyền thanh của xã, và thôn, xóm các phương tiện thông tin đại chúng khác; thường xuyên thông tin về tình hình, diễn biến tác động và ảnh hưởng của bão, ATNĐ. Tuyên truyền các giải pháp phòng, tránh và ứng phó với bão; thông báo các chỉ đạo của cấp trên về diễn biến của các cơn bão, ATNĐ cho cán bộ và người dân biết để chủ động phòng tránh.

2.3 Phương án ứng phó với bão, lũ lụt:

Xây dựng Phương án ứng phó với các loại hình thiên tai thường xảy ra: bão, lũ lụt và hạn hán. Phương án ứng phó phải có các nội dung:

UBND xã chỉ đạo các ngành chức năng, các thôn, xóm, các đơn vị thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà cửa, công sở, trạm Y tế, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng... chịu trực tiếp ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới; căn cứ vào diễn biến nguy hiểm thiên tai để chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học; Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất như vận động, kêu gọi người dân khẩn trương thu hoạch hoặc có biện pháp bảo vệ phù hợp; chủ động triển khai chằng chống, bảo vệ nhà cửa, chặt tỉa cành cây xung quanh nhà để tránh gãy, đổ mất an toàn khi bão đổ bộ vào; Bảo vệ nguồn nước sạch; dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết đủ dùng ít nhất trong 07 ngày;

Quán triệt tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cấp trên trong ứng phó thiên tai và huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai.

Đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy PCTT. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực xảy ra thiên tai.

Huy động khẩn cấp nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm ứng phó với thiên tai.

Xác định các vị trí an toàn để trú ẩn và các khu vực nguy hiểm chủ động triển khai sơ tán dân ra khỏi các nhà không đảm bảo an toàn đặc biệt đối với người già neo đơn, phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật.

Triển khai công tác đảm bảo y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tìm kiếm cứu nạn, sơ cấp cứu người bị nạn, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm tại nơi bị chia cắt, ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán. Phải đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong và sau bão, lụt.

Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh khi xảy ra thiên tai.

3. Tổ chức khắc phục hậu quả (sau thiên tai)

3.1 Triển khai công tác TKCN, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu khác:

Tổ chức đưa người dân sơ tán, di dời trước bão về nơi ở cũ an toàn đồng thời tiếp tục công tác ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị thương;

Thăm hỏi, động viên kịp thời các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra; hỗ trợ hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm sóc y tế nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân;

Huy động lực lượng xung kích, tình nguyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, bảo vệ an ninh trật tự và tài sản của nhân dân, doanh nghiệp, Nhà nước trong vùng bị ảnh hưởng của bão;

Trong thời gian ngắn nhất, huy động mọi nguồn lực tổ chức thu dọn cây xanh, cột điện, công trình, thiết bị ngã đổ; sửa chữa trường học, trạm xá, các công trình bị hư hỏng; đảm bảo giao thông, nước sạch, điện, viễn thông thông suốt; tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch tại vùng bị ảnh hưởng của bão... đảm bảo sớm ổn định cuộc sống và sản xuất;

Huy động và kêu gọi các tổ chức trong và ngoài địa phương, các ngành, các cấp, và vận động cán bộ, nhân dân địa phương đóng góp để xây dựng sửa các công trình hư hỏng và giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Các thôn tổ chức thống kê thiệt hại báo cáo về UBND xã.

3.2 Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra:

Các thôn tổ chức thống kê, đánh giá, xác định thiệt hại ở thôn về con người, tài sản và các công trình khác và báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã. Nắm rõ số người chết, người mất tích, người bị thương; số hộ và số người bị ảnh hưởng thiên tai; số nhà sập đổ, nhà bị hư hỏng, nhà bị ngập nước để UBND xã có phương án cứu trợ khẩn cấp cho gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là gia đình chính sách và hộ nghèo.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1. Ban chỉ huy Quân sự xã.

Tiếp tục phối hợp với lực lượng nông cốt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN. Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc số lượng, chất lượng vật chất, phương tiện, trang bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; đề xuất, bổ sung, khắc phục kịp thời các vật chất còn thiếu, hư hỏng;

Tham mưu UBND xã về phương án ứng phó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; huấn luyện và thực hành diễn tập các kế hoạch, phương án cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc phạm vi, nhiệm vụ được phân công;

2. Công an xã.

Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, các thôn, xóm có liên quan bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng khu vực xảy ra sự cố, thiên tai, tai nạn.

Sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị phối hợp với các ban, ngành, khu phố tham gia hoạt động sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tai nạn, thiên tai, thảm họa xảy ra.

3. Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban PCTT và TKCN xã chỉ đạo phòng, chống thiên tai, xử lý các sự cố công trình thủy lợi, hồ đập khi có thiên tai xảy ra; phối hợp chặt chẽ với các thôn, xóm kiểm tra đánh giá lại các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai;

Khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, sử dụng các chế phẩm sinh học làm sạch môi trường nước trong ao, hồ;

Thường xuyên kiểm tra hoạt động các công trình thủy lợi đảm bảo điều kiện các công trình thủy lợi vận hành tốt, cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

Hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tìm kiếm, khuyến cáo nhân dân gieo trồng các giống cây trồng cho năng suất cao phù hợp với tình hình diễn biến bất thường của thời tiết trên địa bàn và đặc biệt chú ý loại giống chịu hạn;

Tăng cường, kiểm tra đôn đốc các thôn thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, phòng chống cháy rừng, đồng thời chủ động phối hợp với các ban ngành tham mưu UBND xã đề xuất UBND huyện hỗ trợ thiệt hại do thiên tai.

Tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường; điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm, khắc phục hậu quả liên quan đến môi trường và phục hồi môi trường nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Hướng dẫn các lực lượng giải toả các tuyến đường, dọn dẹp cây cối gãy đổ do gió bão gây cản trở giao thông, kiểm tra, cấm biển báo khi các công trình bị cuốn trôi, sập đổ người và phương tiện tham gia giao thông biết nguy hiểm phòng tránh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

4. Công chức Tài chính - Kế toán.

Tham mưu cho UBND xã vấn đề ngân sách, tài chính (Kể cả ngân sách cấp trên hỗ trợ; tiền, hàng cứu trợ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước do các cấp hỗ trợ) phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Quyết toán kinh phí PCTT kịp thời sau mùa mưa bão. Kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí này.

5. Công chức Văn hóa - Xã hội.

Phụ trách công tác cứu trợ và tham mưu cho UBND xã trong việc thực hiện chính sách xã hội khi có thiên tai, sự cố xảy ra; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách cứu trợ xã hội trong việc khắc phục hậu quả thiên tai của các khu phố.

Phụ trách công tác tiếp nhận hàng hoá cứu trợ, điều động hàng hóa để ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai. Theo dõi tình hình đời sống của nhân dân sau thiên tai để tham mưu, đề xuất UBND xã phương án đảm bảo cho nhân dân không bị đói, rét.

Chủ trì tổ chức tốt công tác truyền thanh (kể cả mạng lưới cơ sở) kịp thời đưa tin dự báo thiên tai cho nhân dân trong xã được biết. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn. Phổ biến các kinh nghiệm phòng chống lụt bão và những tác hại do thiên tai gây ra. Kịp thời nêu gương, tuyên dương những gương người tốt việc tốt để mọi người cùng học tập và nâng cao nhận thức về công tác phòng chống thiên tai. Thường xuyên tuyên truyền để mọi người hiểu, có trách nhiệm thực hiện đóng góp quỹ Phòng chống thiên tai.

6. Công chức Văn phòng - Thống kê.

Trực tiếp theo dõi chặt chẽ, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến thiên tai và công tác cứu hộ cứu nạn. Tổng hợp kịp thời những diễn biến và những thiệt hại do

thiên tai gây ra phục vụ cho công tác chỉ đạo phòng, chống, khắc phục hậu quả và báo cáo kịp thời với cấp trên.

Tham mưu cho thường trực UBND xã các vấn đề liên quan công tác PCTT, TKCN, cứu hộ theo báo cáo, đề nghị của các thôn, xóm, các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã.

7. Trưởng Trạm y tế xã.

Thành lập các tổ, đội cấp cứu cơ động được trang bị đầy đủ y cụ, thuốc men cần thiết và phương tiện sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Có kế hoạch quản lý lực lượng y tế khu phố để sơ, cấp cứu nạn nhân do thiên tai. Hướng dẫn việc xử lý vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh nguồn nước sinh hoạt ở vùng bị ngập cục bộ. Hướng dẫn nhân dân thực hiện việc phòng chống có hiệu quả các loại dịch, bệnh do thiên tai gây ra.

8. Hiệu trưởng các trường học.

Tổ chức thành lập các tổ, đội PCTT, TKCN, xây dựng phương án cụ thể. Khi có thiên tai xảy ra phải đảm bảo an toàn về người, an toàn về tài sản của đơn vị. Thực hiện theo chỉ đạo thống nhất của Ban chỉ huy PCTT, TKCN xã.

9. Chủ tịch UBMT và các tổ chức đoàn thể.

Có nhiệm vụ phối hợp với các BCH PCTT xã và các thôn, tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân trong địa phương làm tốt công PCTT, TKCN và khắc phục hậu quả thiên tai.

UBMT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tiếp nhận, phân bổ kịp thời tiền, hàng cứu trợ từ các tổ chức cá nhân đến với người bị thiệt hại đảm bảo đúng đối tượng; thăm hỏi động viên các gia đình gặp nạn do thiên tai gây ra, nhất là đối với gia đình chính sách.

Nắm chắc việc huy động hỗ trợ của các tổ chức cá nhân; kiểm tra, bố trí cán bộ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân muốn cấp phát hàng cứu trợ trực tiếp (nếu có) để tránh trùng lặp, có cơ sở để gửi thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân cứu trợ.

10. Các trưởng thôn:

Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung, nhiệm vụ được Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã phân công, thành lập các tổ chức, phân công người phụ trách và giao nhiệm vụ cụ thể. Phối hợp với các ngành thường xuyên kiểm tra đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của các công trình giao thông, thủy lợi, trong mùa mưa bão. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của trưởng thôn, phối hợp cùng Trưởng ban CTMT làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị sẵn sàng, chủ động đối phó có hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của bão lũ và thiên tai, đồng thời khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định tình hình ở địa phương.

Triển khai xây dựng chi tiết Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp sát với thực tế; kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn mình quản lý.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhiên liệu sẵn sàng ứng phó kịp thời khi cần huy động.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ngành, đoàn thể và các thôn, xóm, các đơn vị trên địa bàn căn cứ phương án này rà soát, xây dựng chi tiết Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn các thôn, xóm.

2. Các tổ chức, lực lượng đóng trên địa bàn xã phải chịu mọi sự điều động và

chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã đảm bảo cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất trong công tác chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên đây là Kế hoạch phòng chống thiên tai xã Vĩnh Hòa năm 2024. Yêu cầu các Ban, ngành, đoàn thể xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT huyện VL;
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- Ban CH PCTT, TKCN xã;
- Bí thư CB; Trưởng thôn;
- Các HTX, Trường học, Trạm y tế;
- Lưu: VT .

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phước Phong

